



ที่ รบ ๐๐๑๗.๓/ว ๓๖๗๖๗

ศาลากลางจังหวัดราชบุรี
ถนนอำเภอ รบ ๗๐๐๐

๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๙

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
เรียน หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดราชบุรี หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอทุกอำเภอ
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี และนายกเทศมนตรีเมืองทุกแห่ง
อ้างถึง หนังสือจังหวัดราชบุรีที่ รบ ๐๐๑๗.๓/ว ๓๕๘๖๙ ลงวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๙

ตามที่สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ได้ขอความร่วมมือจังหวัดเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารความคืบหน้าการดำเนินงานต่าง ๆ ของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ประกอบด้วย สรุปผลการประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ สรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานรวม ๓ ฝ่าย และเอกสารการแถลงข่าวของคณะกรรมการแต่ละคณะ เป็นประจำทุกสัปดาห์ และจังหวัดได้แจ้งให้ทราบแล้ว นั้น

ในการนี้ เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารด้านการปฏิรูปประเทศอย่างทั่วถึง จังหวัดราชบุรีจึงขอความร่วมมือท่านเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารความคืบหน้าการดำเนินงานต่างๆ ของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ในรอบสัปดาห์ (ระหว่างวันจันทร์ที่ ๒๘ พฤศจิกายน - วันศุกร์ที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๙) ฉบับที่ ๓๘/๒๕๕๙ ให้บุคลากรและประชาชนได้ทราบ โดยสามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่ www.ratchaburi.go.th หัวข้อ “สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ” อนึ่ง ขอให้อำเภอแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่รับผิดชอบทราบด้วย ตลอดจนเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางณิษฐา แสงทอง)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี

สำนักงานจังหวัด

กลุ่มงานอำนวยการ

โทร.๐-๓๒๓๓-๗๘๙๐

โทรสาร.๐-๓๒๓๒-๗๖๕๙



กลุ่มงานสื่อมวลชน สำนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

โทร. ๐ ๒๒๔๔ ๑๐๕๑, ๐ ๒๒๔๔ ๒๕๐๓ โทรสาร ๐ ๒๒๔๔ ๑๐๕๑

สรุปผลการดำเนินงานของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศในรอบสัปดาห์
(ระหว่างวันจันทร์ที่ ๒๘ พฤศจิกายน - วันศุกร์ที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๙)
ฉบับที่ ๓๘/๒๕๕๙

เรื่องหนึ่ง ผลการประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ

ด้วยประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศได้มีคำสั่งนัดประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ครั้งที่ ๖๐/๒๕๕๙ ในวันจันทร์ที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา ณ ตึกรัฐสภา และงดการประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ในวันอังคารที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เนื่องจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติจะมีการประชุมเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติที่มีความสำคัญเร่งด่วน

บันทึกการประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ

ครั้งที่ ๖๐/๒๕๕๙

วันจันทร์ที่ ๒๘ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๕๙

ณ ตึกรัฐสภา

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๑ นาฬิกา

เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว ร้อยเอก ทินพันธุ์ นาคะตะ ประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ และนางสาววลัยรัตน์ ศรีอรุณ รองประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ คนที่สอง ขึ้นบัลลังก์ประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศกล่าวเปิดประชุม จากนั้นได้ดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

๑. ขอเลื่อนการแถลงผลงานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ เรื่อง “๑ ปี สปท. ๑๐๘ เรื่องการปฏิรูป” จากวันพุธที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๓๐ นาฬิกา เป็นวันพุธที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา

๒. สรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงาน รวม ๓ ฝ่าย (คณะรัฐมนตรี สภานิติบัญญัติแห่งชาติ และสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ) คณะกรรมการประสานงาน ๒ ฝ่าย (สภานิติบัญญัติแห่งชาติ และสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ) และคณะกรรมการวิสามัญกิจการสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ

๓. การพ้นจากตำแหน่งของกรรมการ นายชาญเขาวุ่น ไชยานุกิจ ขอลาออกจากตำแหน่ง กรรมการวิสามัญขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ตั้งแต่วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ตามข้อบังคับ ข้อ ๙๑ (๓) ทั้งนี้ ประธานกรรมการฯ แจ้งความประสงค์ ไม่ขอให้สภาตั้งกรรมการ แทนตำแหน่งที่ว่าง ตามข้อบังคับ ข้อ ๙๒

ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ จำนวน ๕ ครั้ง คือ

- ครั้งที่ ๓๗/๒๕๕๙ วันจันทร์ที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙
- ครั้งที่ ๓๘/๒๕๕๙ วันจันทร์ที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๙
- ครั้งที่ ๓๙/๒๕๕๙ วันอังคารที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๙
- ครั้งที่ ๔๐/๒๕๕๙ วันจันทร์ที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๙
- ครั้งที่ ๔๑/๒๕๕๙ วันอังคารที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๙

ที่ประชุมได้รับรองรายงานการประชุม ทั้ง ๕ ครั้งดังกล่าว

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องที่คณะกรรมการพิจารณาเสร็จแล้ว ตามลำดับ คือ

๓.๑. รายงานของคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการสื่อสารมวลชน เรื่อง ผลการศึกษาและข้อสังเกตร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ.

ก่อนที่ที่ประชุมจะพิจารณา ประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศได้อนุญาตให้ พลตำรวจเอก สุรพล ธนโกเศศ พันตำรวจเอก ญาณพล ยั่งยืน นายโกเมน พิบูลย์โรจน์ นายสมญา พัฒนวรพันธุ์ นางสาวณฉัตรกร เปาอินทร์ อนุกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปด้านสื่อออนไลน์ และพลตำรวจตรี เกษียร วรศิริ ที่ปรึกษาประจำคณะอนุกรรมการ เข้าร่วมชี้แจงต่อที่ประชุม ตามข้อบังคับฯ ข้อ ๕๘

พลอากาศเอก คณิต สุวรรณเนตร ประธานกรรมการ และอนุกรรมการได้เสนอรายงาน โดยมีรองประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ คนที่สอง ผลัดเปลี่ยนปฏิบัติหน้าที่ สมาชิกฯ อภิปราย ประธานกรรมการและอนุกรรมการตอบชี้แจง

ที่ประชุมลงมติ

เห็นชอบด้วยคะแนนเสียง	๑๔๗	เสียง
ไม่เห็นชอบด้วยคะแนนเสียง	๑	เสียง
งดออกเสียง	๘	เสียง
ไม่ลงคะแนนเสียง	ไม่มี	

โดยให้คณะกรรมการนำความเห็น และข้อเสนอแนะของสมาชิกฯ ไปปรับปรุงก่อนส่งรายงาน ไปยังคณะรัฐมนตรีเพื่อดำเนินการต่อไป

๓.๒. รายงานของคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ เรื่อง แผนการขับเคลื่อนการปฏิรูปโครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์

ก่อนที่ที่ประชุมจะพิจารณา ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้อนุญาตให้ นายสายัณห์ จันทร์วิภาสวงศ์ นายประทวน สุทธิอำนาจเดช อนุกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปเศรษฐกิจ ด้านอุตสาหกรรมและบริการ นายปราโมทย์ พงษ์ทอง และนายธานีรินทร์ ศรีเบญจรัตน์ ที่ปรึกษา คณะอนุกรรมการ เข้าร่วมชี้แจงต่อที่ประชุมตามข้อบังคับฯ ข้อ ๕๘

นายสถิตย์ ลิมพงศ์พันธุ์ ประธานกรรมการ และกรรมการได้เสนอรายงาน โดยมี
รองประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ คนที่หนึ่ง และรองประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
คนที่สอง ผลัดเปลี่ยนปฏิบัติหน้าที่ สมาชิกฯ อภิปราย กรรมการตอบชี้แจง

ที่ประชุมลงมติ

เห็นชอบด้วยคะแนนเสียง	๑๔๕	เสียง
ไม่เห็นชอบด้วยคะแนนเสียง	๑	เสียง
งดออกเสียง	๖	เสียง
ไม่ลงคะแนนเสียง	ไม่มี	

โดยให้คณะกรรมการนำความเห็น และข้อเสนอแนะของสมาชิกฯ ไปปรับปรุงก่อนส่งรายงาน
ไปยังคณะรัฐมนตรีเพื่อดำเนินการต่อไป

เลิกประชุมเวลา ๑๕.๕๗ นาฬิกา

เรื่องที่สอง ผลการประชุมกรรมการวิสามัญกิจการสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ



คณะกรรมการวิสามัญกิจการสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ

ฉบับที่ ๓๘ วันพฤหัสบดีที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๙

ภายหลังจากที่คณะกรรมการวิสามัญกิจการสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศประชุมครั้งที่ ๔๖ เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมคณะกรรมการหมายเลข ๒๑๓ - ๒๑๔ ชั้น ๒ อาคารรัฐสภา ๒ โดยคุณหญิงพรทิพย์ โรจนสุนันท์ โฆษกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ขอนำเสนอรายงานผลการประชุมของคณะกรรมการฯ ดังนี้

เรื่องที่ ๑ ขอเลื่อนการจัดงานแถลงข่าวสรุปผลการดำเนินงานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ครอบคลุม ๑ ปี

โดยจากเดิมได้กำหนดการจัดงานแถลงข่าวสรุปผลการดำเนินงานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ครอบคลุม ๑ ปี ในวันพุธที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ขอเลื่อนการจัดงานแถลงข่าว มาเป็นวันพุธที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๓๐ นาฬิกา

เรื่องที่ ๒ การผลักดันกฎหมายที่เกี่ยวกับการปฏิรูปประเทศที่มีความสำคัญให้มีความทันสมัย และให้ออกใช้ได้โดยด่วน

ด้วยนายกรัฐมนตรีมีดำริให้สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศร่วมมือกับสภานิติบัญญัติแห่งชาติผลักดันกฎหมายที่เกี่ยวกับการปฏิรูปประเทศที่มีความสำคัญให้มีความทันสมัย และให้ออกใช้ได้โดยด่วนได้แก่

๑. การจัดตั้งสถาบันวิทยาศาสตร์การกีฬาแห่งประเทศไทย (Thailand Institute of Sports Science : TISS)

๒. แนวทางปรับปรุงโครงสร้างราคาเชื้อเพลิงชีวภาพ : เอทานอลและไบโอดีเซล

๓. การปฏิรูปความรู้และการสื่อสารสุขภาพ

๔. การใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Monitoring : EM) ในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา โดยร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. และร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยระบบการติดตามตัวโดยการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา พ.ศ.

๕. ปฏิรูปสวัสดิการสังคมโดยหลักศาสนาและวัฒนธรรม และร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ.

เรื่องที่ ๓ กำหนดระเบียบวาระการประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ

วันอังคารที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ มีวาระการพิจารณารายงานการปฏิรูป จำนวน ๒ เรื่อง ดังนี้

๑. เรื่อง “การปฏิรูปการดำเนินงานของกองทุนพัฒนาไฟฟ้า” ของคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน และคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยให้มีการปฏิรูปการดำเนินงานของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในระดับปฏิบัติ เน้นการดำเนินงานตามมาตรา ๙๗ (๓) แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึ่งเกี่ยวกับการจัดสรรเงินกองทุนเพื่อดำเนินโครงการชุมชน เช่น

๑.๑. ปรับปรุงระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานว่าด้วยกองทุนพัฒนาไฟฟ้า เพื่อการพัฒนาหรือการฟื้นฟูท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินงานของโรงไฟฟ้า พ.ศ. ๒๕๕๓ เช่น ปรับปรุงเกณฑ์การจัดสรรเงินกองทุนฯ ให้ครอบคลุมและเป็นธรรมกับประชาชนผู้ได้รับผลกระทบ ปรับเกณฑ์การจัดสรรเงินโครงการชุมชน ๔ ด้าน ได้แก่ การส่งเสริมการศึกษาและสุขภาพ การพัฒนาอาชีพ การอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม และการใช้จ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินและช่วยเหลือผู้ทุกข์ยากเดือดร้อน และให้สิทธิประโยชน์แก่บุคคล เช่น

(๑) การลดหย่อนค่าไฟฟ้าให้แก่ครัวเรือนที่อาศัยอยู่ในรัศมี ๑ หรือ ๓ หรือ ๕ กิโลเมตร โดยกองทุนฯ จ่ายตรงให้ครัวเรือนละไม่เกิน ๑๐๐ บาท โดยพิจารณาจากกำลังการผลิตติดตั้งของโรงไฟฟ้าแต่ละโรง

(๒) การตรวจสุขภาพประจำปีฟรี

(๓) การจัดสรรทุนการศึกษาให้เปล่าให้แก่เยาวชนในเขตพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า ระดับมัธยม ปวช. ปวส. และ/หรือปริญญาตรี

๑.๒ กำหนดหลักเกณฑ์ในการจัดสรรเงินให้กับโครงการของชุมชนรอบโรงไฟฟ้า และปรับปรุงโครงสร้างการบริหารเงินกองทุนฯ

๑.๓ เสริมสร้างศักยภาพของชุมชนในการจัดทำแผนแม่บทพัฒนาชุมชนเพื่อการพัฒนา และฟื้นฟูท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบ (๓ ปี) โดยบูรณาการกับแผนพัฒนาจังหวัดและท้องถิ่น

๒. เรื่อง “การปฏิรูประบบหลักประกันสุขภาพของประชาชน : สิทธิประโยชน์หลักด้านสุขภาพ” ของคณะกรรมการวิชาการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยมีข้อเสนอให้ตั้งคณะกรรมการชุดสิทธิประโยชน์ด้านสุขภาพ เพื่อทำหน้าที่กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์และรายการในชุดสิทธิประโยชน์หลัก เพื่อใช้ในระบับประกันสุขภาพภาครัฐทุกระบบ โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี จัดทำและปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ห้าปีและแผนปฏิบัติการพัฒนาชุดสิทธิประโยชน์หลักประจำปี และจัดทำชุดสิทธิประโยชน์หลักประจำปี เป็นต้น ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์กับประชาชน เช่น ลดความเหลื่อมล้ำในสิทธิประโยชน์พื้นฐานด้านสุขภาพของประชาชน ระบบเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลมีความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ และประชาชนได้รับการคุ้มครองด้านสุขภาพที่จำเป็นอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น

จัดทำและเผยแพร่โดย

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการวิสามัญกิจการสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ

๑ ธันวาคม ๒๕๕๙

เรื่องที่สาม ข่าวแถลง ระหว่างวันจันทร์ที่ ๒๘ พฤศจิกายน - วันศุกร์ที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๙



กรมงานล้อมวลชน สำนักประชาสัมพันธ์
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

โทร. ๐ ๒๒๔๔ ๑๐๕๑, ๐ ๒๒๔๔ ๒๕๐๓ โทรสาร ๐ ๒๒๔๔ ๑๐๕๑

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดีที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๑.๐๐ นาฬิกา ณ บริเวณห้องโถง ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๑ นายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่สอง พร้อมด้วย นายวัลลภ ตังคณานุก์ ปรธานคณะอนุกรรมการดำเนินงานโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พบประชาชน ณ สนามหลวง และคณะ แกลงข่าว โครงการช่วยซื้อข้าวของชาวนา โดยการส่งข้าวจากมือชาวนาสู่มือผู้บริโภคโดยตรง ซึ่งเป็นการส่งเสริมนโยบายของรัฐบาลโดยสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้รับซื้อข้าวจากวิสาหกิจชุมชน ๑๑ จังหวัดภาคอีสาน จำนวน ๕,๐๐๐ กิโลกรัมมาจัดเป็นถุงละ ๒ กิโลกรัม โดยจะนำไปแจกแก่ผู้ด้อยโอกาสและผู้ป่วยติดเตียง ใน ๓ ชุมชน ได้แก่ ชุมชนยมราช ชุมชนคลองเตย ชุมชนมินบุรี และจะจัดให้มีโครงการในลักษณะดังกล่าว เพื่อช่วยชาวนาต่อไป



คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ

Constitution Drafting Commission (CDC)

ฉบับที่ ๑๐๗ วันศุกร์ที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมงบประมาณ

นายรชิต สิงหเสนี และนายอุดม รัฐอมฤต โฆษกกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ ขอนำเสนอรายงาน
ความคืบหน้าการดำเนินงานของคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ ณ ห้องประชุมงบประมาณ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๓
ดังนี้

เรื่องที่หนึ่ง รายงานความคืบหน้าการดำเนินงานของคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญในการพิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ

เรื่องที่สอง ชี้แจงเกี่ยวกับกรณีการยกเว้นคุณสมบัติของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.)

ตามร่างรัฐธรรมนูญมาตรา ๒๖๓ (บทเฉพาะกาลที่เกี่ยวข้องกับ สนช.) ประกอบมาตรา ๑๘๔ (๑) (การขัดกัน
แห่งผลประโยชน์กรณีที่มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาต้องไม่ดำรงตำแหน่งใดในหน่วยราชการ
หน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ หรือตำแหน่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น)

จัดทำและเผยแพร่โดย
ทีมนโยบายกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ
๒ ธันวาคม ๒๕๕๙
ข้อมูล ณ เวลา ๑๕.๐๐ นาฬิกา



โฆษกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ

Spokespersons of The National Reform Steering Assembly

โทร. ๐๒๒๔๔๑๐๕๑ Email : spokespersonsnrsa@gmail.com

ประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ พร้อมด้วยประธานกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ แกลงสรุปผลการดำเนินงานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ครบรอบ ๑ ปี “๑ ปี สปท. ๑๐๘ เรื่องการปฏิรูป”

วันพุธที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๓๐ นาฬิกา ณ บริเวณหน้าห้องประชุมรัฐสภา ชั้น ๒ อาคารรัฐสภา ๑ ร้อยเอก ทินพันธุ์ นาคะตะ ประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ พร้อมด้วยประธานกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศทั้ง ๑๒ ด้าน แกลงสรุปผลการดำเนินงานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ครบรอบ ๑ ปี “๑ ปี สปท. ๑๐๘ เรื่องการปฏิรูป”

ร้อยเอก ทินพันธุ์ นาคะตะ ประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ กล่าวถึงการทำงานของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศว่า สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ สานต่อ ๓๗ วาระปฏิรูปจำนวน ๗๖ เรื่องของสภาปฏิรูปประเทศ ตลอดระยะเวลา ๑ ปี ของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศมุ่งมั่นทุ่มเท ทำงานอย่างหนัก จนสามารถผลิตแผนและข้อเสนอปฏิรูปประเทศเสร็จสิ้น และนำเสนอไปยังนายกรัฐมนตรี ครอบคลุม ๑๒ ด้านการปฏิรูป

นายเสรี สุวรรณภานนท์ ประธานกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปด้านการเมือง สรุปผลการดำเนินงานของคณะกรรมาธิการฯ ดังนี้ คณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านเมือง โดยได้จัดทำแผนการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง และได้ดำเนินการศึกษาและจัดทำรายงาน สรุปสาระสำคัญ ประกอบด้วยประเด็นการปฏิรูปด้านการเมืองที่สำคัญ จำนวน ๖ เรื่อง ดังนี้

๑.๑ การปฏิรูปการเมืองเพื่อให้เกิดการเลือกตั้งที่สุจริตและเที่ยงธรรม เพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาการทุจริตการเลือกตั้งและการซื้อสิทธิขายเสียง การจัดการและควบคุมการเลือกตั้ง การให้ประชาชนและภาคประชาสังคมมีส่วนร่วมในการควบคุมกำกับดูแลการเลือกตั้ง การพิจารณาและวินิจฉัยคดีเลือกตั้งที่มีประสิทธิภาพและให้ความเป็นธรรม

๑.๒ ปฏิรูประบบพรรคการเมือง เพื่อให้พรรคการเมืองเป็นของประชาชนอย่างแท้จริงและไม่ถูกครอบงำจากนายทุน ให้พรรคการเมืองเปิดเผยบัญชีรายรับรายจ่ายของพรรคการเมืองโดยผ่านระบบการตรวจสอบจากองค์กรในการตรวจสอบบัญชี การจัดระบบการบริหารของพรรคการเมือง ให้มีการควบคุมหรือตรวจสอบการนำเสนอนโยบายของพรรคการเมืองเพื่อป้องกันการกำหนดนโยบายที่จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจหรือวินัยการเงินการคลังของประเทศ การยุบพรรคการเมือง

๑.๓ การให้ได้ว่ารงตำแหน่งทางการเมืองที่ดี โดยกำหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกตั้งให้มีความเข้มข้น ให้มีการแจ้งบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง และคู่สมรสโดยละเอียด ให้มีมาตรการป้องกันมิให้นักการเมืองรับผลตอบแทนในทางการเมืองโดยมิชอบ การเข้าสู่ตำแหน่งของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา นายกรัฐมนตรี นักการเมืองท้องถิ่นและบุคคลที่มาจาก

การเลือกตั้งตามกฎหมายลักษณะปกครองท้องที่ ให้มีกลไกและมาตรการเพื่อพัฒนานักการเมืองให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีเกียรติ สุจริต มีประสิทธิภาพ และสามารถดำเนินกิจกรรมทางสังคมหรือ ทางการเมืองได้อย่างเหมาะสม

๑.๔ การปฏิรูปการเมืองโดยการควบคุมและตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ คณะกรรมการการได้พิจารณาศึกษาสภาพปัญหา และได้วิเคราะห์เพื่อวางแนวทางการปฏิรูปที่สำคัญ โดยผ่านระบบรัฐสภาองค์กรตามรัฐธรรมนูญ องค์กรอิสระ กระบวนการยุติธรรม และประชาชน เป็นต้น

๑.๕ การเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย โดยการให้ความรู้และปลูกฝังค่านิยม และทัศนคติที่ดีในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข การสร้างนักการเมืองที่ดีมีคุณธรรม การให้ใช้กลไกและบทบัญญัติตามรัฐธรรมนูญเป็นแนวทางในการแก้ไขวิกฤตเป็นสำคัญ การสร้างเครือข่ายจากภาคประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมกับรัฐในการตรวจสอบและสอดส่องการทุจริตทุกประเภท เป็นต้น

๑.๖ แนวทางการสร้างความปรองดอง ในประเด็นเกี่ยวกับการเยียวยา ดูแล และการฟื้นฟูผู้ได้รับผลกระทบจากการชุมนุมทางการเมือง และจะได้วางแนวทางไม่ให้เกิดความขัดแย้งในอนาคต

นอกจากนี้ คณะกรรมการการได้มีการพิจารณาศึกษาเรื่อง ข้อเสนอประเด็นสำคัญเพื่อการจัดทำร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง ๓ ฉบับ ที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคการเมือง และคณะกรรมการการเลือกตั้ง พร้อมยังได้เสนอเป็นข้อสังเกตที่สำคัญเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา

และคณะกรรมการได้พิจารณาข้อเสนอประเด็นสำคัญเพื่อการแก้ไขพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณา หากพิจารณาแล้วเสร็จ คณะกรรมการจะได้นำเสนอต่อสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ เพื่อพิจารณาต่อไป

ศาสตราจารย์พิเศษ พันตำรวจตรี ยงยุทธ สาระสมบัติ ประธานกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน สรุปผลการดำเนินงานของคณะกรรมการฯ ดังนี้ การบริหารราชการแผ่นดิน เป็นหัวใจสำคัญและเป็นกลไกหลักในการพัฒนาประเทศ แต่ที่ผ่านมาการบริหารราชการแผ่นดินของไทยยังไม่สามารถขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากยังมีข้อจำกัดหลายประการ ดังนั้น จึงจำเป็นต้องมีการปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดินในหลายมิติ และเพื่อให้การปฏิรูปเห็นผลเชิงประจักษ์ที่เป็นรูปธรรม คณะกรรมการจึงได้ตั้งคณะอนุกรรมการ จำนวน ๓ คณะ เพื่อทำหน้าที่พิจารณาศึกษาแนวทางการปฏิรูปด้านการบริหารราชการแผ่นดิน ได้แก่ คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปโครงสร้างองค์กรภาครัฐ คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปธรรมาภิบาล ประสิทธิภาพ และการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ และคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูประบบงบประมาณและการคลังภาครัฐ ซึ่งขณะนี้เสร็จสิ้นภารกิจ จึงได้เปลี่ยนภารกิจคณะอนุกรรมการตามความในข้อ ๓.๕ โดยสรุปผลการดำเนินงาน และความคืบหน้าการดำเนินงาน ดังนี้

กลุ่มที่ ๑ รายงานของคณะกรรมการได้ผ่านความเห็นชอบสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ซึ่งได้เสนอคณะรัฐมนตรีและผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการประสานงาน ๓ ฝ่ายแล้วจำนวน ๖ วาระ ๙ เรื่อง คือ ๑.๑ “การจัดทำ การกำหนดและการขับเคลื่อนกฎหมายว่าด้วยยุทธศาสตร์ชาติ และร่างพระราชบัญญัติยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.” ๑.๒ “การปฏิรูปองค์การมหาชน และร่างพระราชบัญญัติองค์การมหาชน (ฉบับที่..) พ.ศ.” ๑.๓ “การปฏิรูปด้านการผังเมือง ร่างพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. และร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่..) พ.ศ.” ๑.๔ การปฏิรูปโครงสร้างองค์กรภาครัฐ โดยศึกษา การจัดการความสัมพันธ์ระหว่างราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น เรื่อง ๑.๔.๑

การปฏิรูปการบริหารจัดการของหน่วยงานทาง ๑.๔.๒ การทบทวนการจัดตั้งหน่วยงานส่วนกลางที่ไปปฏิบัติงานอยู่ในภูมิภาค ๑.๔.๓ การถ่ายโอนงานตรวจรับรองมาตรฐานด้านการท่องเที่ยว ๑.๕ การปรับปรุงระบบกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อเสริมสร้างธรรมาภิบาล ประสิทธิภาพ และการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ : ได้เสนอร่างพระราชบัญญัติการมีส่วนร่วมของประชาชน ในกระบวนการนโยบายสาธารณะ พ.ศ. และเรื่องที่ ๑.๖ การปฏิรูประบบงบประมาณและการคลังภาครัฐ

กลุ่มที่ ๒ ผ่านความเห็นชอบ สปท.ซึ่งได้เสนอคณะรัฐมนตรี และอยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการประสานงาน ๓ ฝ่าย เพื่อพิจารณา จำนวน ๔ เรื่อง ได้แก่ ๒.๑ การบริหารจัดการของจังหวัดที่มุ่งหวังผลสัมฤทธิ์โดยยึดพื้นที่เป็นหลัก (Area-Based Approach) ๒.๒ แนวทางการกำหนดมาตรฐานทางจริยธรรมและการบังคับใช้ในการกระบวนการบริหารงานบุคคลของหน่วยงานของรัฐ ๒.๓ การวางแผนกำลังคนภาครัฐเชิงยุทธศาสตร์ ๒.๔ การปฏิรูประบบการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญและการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมแก่ข้าราชการ

กลุ่มที่ ๓ อยู่ระหว่างการพิจารณาศึกษาแนวทางการปฏิรูป จำนวน ๕ เรื่อง ได้แก่ ๓.๑ การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลสถิติแห่งชาติ ๓.๒ การถ่ายโอนภารกิจของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ๓.๓ การปฏิรูปการให้บริการประชาชน และ ๓.๔ การปฏิรูประบบค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ภาครัฐ ๓.๕ คณะกรรมการได้มีมติตั้งคณะกรรมการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดินเพื่อให้การปฏิรูปบรรลุผลสัมฤทธิ์ต่อประเทศ สังคม และประชาชน เพื่อพิจารณาปรับปรุงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ให้รองรับการปฏิรูปตามร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช

กล่าวโดยสรุป กมธ.บริหารราชการแผ่นดิน ได้เสนอรายงานผ่าน สปท. แล้ว ๑๓ เรื่อง อยู่ระหว่างศึกษา ๕ เรื่อง ทั้งนี้ เพื่อสนองภารกิจภาครัฐและเพื่อประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับจากการปฏิรูปด้านการบริหารราชการแผ่นดิน คือ ความสะดวก รวดเร็วขึ้นในการใช้บริการต่าง ๆ จากภาครัฐ เป็นการลดภาระให้กับประชาชน การบริหารงานภาครัฐมีความโปร่งใสมากขึ้น ลดการทุจริต คอร์รัปชัน ลดต้นทุนของภาคเอกชน ลดความซ้ำซ้อนในการบริหารงาน เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานเกิดความคุ้มค่า และปฏิรูปเพื่อปรับเปลี่ยนกลไกต่าง ๆ ของประเทศให้ไปสู่สิ่งที่ดีขึ้น เพื่อนำพาประเทศและประชาชนไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

นายจุมพล สุขมัน เลขานุการกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม สรุปผลการดำเนินงานของคณะกรรมการฯ ดังนี้ แผนปฏิรูปของคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ได้แก่

แผนปฏิรูปของคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

๑. การผลักดันต่อเนื่องจากสภาปฏิรูปแห่งชาติ

๑.๑ จัดตั้งศาลทุจริต เปิดทำการแล้ว เมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๙

๑.๒ ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองติดตามทรัพย์สินของแผ่นดินคืนจากการทุจริต พ.ศ.

๒. รายงานที่เสนอต่อสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศให้ความเห็นชอบแล้ว จำนวน ๖ เรื่อง

๒.๑ เรื่อง ระบบงานบริการประชาชนในการรับแจ้งความและสอบสวน (ปฏิรูปกิจการตำรวจ) เสนอรายงานต่อ

- ที่ประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๙

- สอนายกรัฐมนตรี วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙

๒.๒ เรื่อง ความเป็นอิสระในการบริหารงานของตำรวจจากการแทรกแซงทางการเมือง (ปฏิรูปกิจการตำรวจ) เสนอรายงานต่อ

- ที่ประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ วันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
- ส่งนายกรัฐมนตรี วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๙

๒.๓ เรื่อง การวางแนวทางมาตรฐานการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการตำรวจ (ปฏิรูปกิจการตำรวจ) เสนอรายงานต่อ

- ที่ประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ในวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๙
- ส่งนายกรัฐมนตรี วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๙

๒.๔ เรื่อง การปฏิรูปทนายความอาสา ทนายความขอแรง และที่ปรึกษากฎหมายของเด็ก หรือเยาวชน (ปฏิรูปการเพิ่มประสิทธิภาพในการอำนวยความสะดวกเพื่อความยุติธรรมเพื่อประชาชน) เสนอรายงานต่อ

- ที่ประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ในวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๙
- ส่งนายกรัฐมนตรี วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙

๒.๕ เรื่อง การปฏิรูปประสิทธิภาพกระบวนการยุติธรรมทางอาญาโดยการใช้การประเมินเป็น ตัวชี้วัด (ปฏิรูปการเพิ่มประสิทธิภาพในการอำนวยความสะดวกเพื่อความยุติธรรมเพื่อประชาชน) เสนอรายงานต่อ

- ที่ประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ในวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙
- ส่งนายกรัฐมนตรี วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๙

๒.๖ เรื่อง การใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (Electronic Monitoring : EM) ในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา โดยร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ร่างพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการกักขังตามประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. และ ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยระบบการติดตามตัวโดยการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในกระบวนการยุติธรรม ทางอาญา พ.ศ. (ปฏิรูปการดำเนินงานในองค์กรกระบวนการยุติธรรม) เสนอรายงานต่อ

- ที่ประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ในวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

นายกรัฐมนตรีได้รับทราบเรื่องและมีบัญชาความว่า ให้ สปท. ร่วมมือกับ สนช. ผลักดัน กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปประเทศ/ให้ทันสมัย/สำคัญ ให้ออกใช้ได้ด่วน

๓. เรื่องที่อยู่ในระหว่างดำเนินการ

๓.๑ แผนการปฏิรูปกิจการตำรวจ

- (๑) เรื่อง การถ่ายโอนภารกิจให้หน่วยงานที่มีภารกิจหน้าที่โดยตรงไปดำเนินการ
- (๒) เรื่อง ระบบงบประมาณของตำรวจ
- (๓) เรื่อง การสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในกิจการของตำรวจ
- (๔) เรื่อง การจัดระบบนิติวิทยาศาสตร์
- (๕) เรื่อง การป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน
- (๖) เรื่อง ระบบการสรรหาบุคคลเข้ารับราชการตำรวจ และระบบการฝึกอบรม

๓.๒ แผนการปฏิรูปการเพิ่มประสิทธิภาพในการอำนวยความสะดวกเพื่อความยุติธรรมเพื่อประชาชน

- เรื่อง การปฏิรูประบบการคุ้มครองผู้ได้รับผลกระทบจากการกระทำความผิดทาง อาญา (เหยื่อหรือผู้เสียหาย) และร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ได้รับความเสียหายในคดีอาญา พ.ศ.

๓.๓ แผนการปฏิรูประบบนิติวิทยาศาสตร์

นางนินนาท ชลิตานนท์ ประธานกรรมการฯ ขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ด้านการปกครองท้องถิ่น สรุปผลการดำเนินงานของคณะกรรมการฯ ดังนี้ ตลอดระยะเวลา ๑ ปี ที่ผ่านมา คณะกรรมการฯ ขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการปกครองท้องถิ่นได้ดำเนินการศึกษาสภาพปัญหา พร้อมเสนอแนวทางการปฏิรูปเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกรูปแบบสามารถจัดบริการสาธารณะ และกิจกรรมสาธารณะ พร้อมทั้งแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างทั่วถึง เป็นธรรม มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและเป็นมาตรฐานเดียวกัน ซึ่งพอสรุปผลการดำเนินการได้ ดังนี้

การปฏิรูปองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบทั่วไป ซึ่งมีจำนวน ๗,๘๕๑ แห่ง ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล ได้กำหนดให้มีรูปแบบโครงสร้างใหม่เพียง ๒ รูปแบบ คือ องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) และเทศบาล โดยยกฐานะองค์การบริหารส่วนตำบล ทั่วประเทศเป็นเทศบาล ระดับชั้นของเทศบาลยังคงเดิม คือ เทศบาลตำบล เทศบาลเมือง และเทศบาลนคร มีการแบ่งอำนาจหน้าที่อย่างชัดเจนระหว่าง อบจ. และเทศบาล มีการกำหนดคุณสมบัติการเข้าสู่ตำแหน่ง การดำรงตำแหน่ง การพ้นตำแหน่ง ของผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นมีการพัฒนาการจัดเก็บรายได้ กำหนดให้มีกลไกภาคประชาชนเพื่อมีส่วนร่วมในการบริหารงานของท้องถิ่นอย่างชัดเจน รวมทั้งมีการปรับปรุง ระบบการบริหารงานบุคคลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้อยู่บนพื้นฐานของระบบคุณธรรม

การปฏิรูปองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ ได้แก่ กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา มีการปรับปรุงแก้ไขอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ ปรับปรุงการจัดเก็บภาษี เพื่อให้มีรายได้เพิ่มมากขึ้น เพิ่มบทบาทการมีส่วนร่วมของประชาชนในรูป “คณะกรรมการประชาคมเขต” รวมทั้งเสนอให้มีการบูรณาการระหว่างกรุงเทพมหานคร ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง จังหวัดปริมณฑล ในรูปของ “คณะกรรมการยุทธศาสตร์แก้ไขปัญหาเมืองหลวงและปริมณฑล” ในด้านการบริหารงานบุคคล ก็มีการปรับปรุงระบบการบริหารงานบุคคลของกรุงเทพมหานครให้สอดคล้องกับการบริหารงานบุคคลของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบทั่วไปเพื่อให้อยู่บนพื้นฐานของระบบคุณธรรมที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน สำหรับเมืองพัทยาได้มีการปรับปรุงกฎหมายโดยมีสาระสำคัญทำนองเดียวกับกรุงเทพมหานคร

ในกรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่หรือเมืองที่มีลักษณะพิเศษ เช่น เทศบาลนคร แม่สอด ได้เสนอให้รัฐสนับสนุนงบประมาณเป็นเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเป็นกรณีพิเศษสำหรับโครงการสำคัญ ใหญ่ๆ ที่เกินขีดความสามารถของเทศบาลนครแม่สอด ให้รัฐสนับสนุนงบประมาณเป็นเงินอุดหนุนทั่วไป เพิ่มเติมจากหลักเกณฑ์ปกติ อบจ. ควรอุดหนุนงบประมาณจากเงินรายได้ที่จัดเก็บในเขตเทศบาลนครแม่สอด กลับคืนไปให้เทศบาลนครแม่สอด ควรจัดโครงสร้างและกรอบอัตรากำลังให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงานให้เพิ่มมากขึ้น รวมถึงให้จังหวัดตากจัดตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์ฯ เช่นเดียวกับกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา เพื่อบูรณาการการทำงานร่วมกันกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่

ในการนี้ เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งสองรูปแบบมีศักยภาพเพิ่มขึ้นในทุกด้าน สามารถตอบสนองความต้องการต่อความคาดหวังและความต้องการของประชาชนในพื้นที่ได้เป็นอย่างดี มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นมาตรฐานเดียวกัน ตลอดจนลดและขจัดข้อจำกัดต่างๆ ที่จะเป็นอุปสรรค ขัดขวางต่อการส่งเสริมและพัฒนาการทำงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมไปถึงการส่งเสริม ให้ประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมรับผิดชอบและมีบทบาทร่วมกันในการเข้ามาดูแลหรือบริหารบ้านเมืองโดยตรง มากขึ้น คณะกรรมการฯ จึงได้เสนอร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องรวมจำนวน ๗ ฉบับ และข้อเสนอเพื่อขอรับ ความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีอีก ๕ ฉบับ ดังนี้